

Nhà thờ Công Giáo Luân Đôn mở cửa trung tâm đón tiếp du khách Olympic

Tác Giả: Jos. Tú Nác, NMS

Thứ Sáu, 10 Tháng 8 Năm 2012 08:13

“Đó là điều quan trọng mà chúng ta làm cho Đức Ki-tô và gia đình chúng ta. Đây là việc làm chia sẻ đức tin trên mặt trời của chúng ta.”

MANCHESTER, England – Nhà thờ Hồi giáo qua Luân Đôn kéo dài ba phút bắt đầu vào lúc 8:12 a.m., ngày 27 tháng Bảy báo cho biết rằng sau bảy năm rảo rít chu kỳ của Thế vận hội Olympic và Paralympic cuối cùng đã bắt đầu của thế giới Anh quốc.

Nghi lễ mừng chuông là một khoảnh khắc bắt đầu công việc mà trong tất cả nhà thờ của thành phố đã có mặt để đón tiếp. Ngay cả “Edward,” quai chuông đã sống của Nhà thờ Chánh tòa Westminster, cũng giống lên báo hiệu của Thế vận hội đã đến.

Big Ben, chiếc chuông của Tháp Thánh Stê-pha-nô tại tòa nhà Quốc Hội là lần đầu tiên đã ba phút khi tang lễ của Hoàng đế George VI vào năm 1952.

Khi nhà thờ chuông đồng đức kết thúc và sự tiếp trung đức thay thế bằng sự trông mong nghi thức khai mạc vào buổi chiều cùng ngày. Đức biết ba nhà thờ Công Giáo đã hiệu quả rằng nhà thờ chuông hòa âm đã báo hiệu một thời điểm rất tốt đẹp.

Nhà thờ này sẽ phục vụ với một cách là nhà thờ trung tâm tiếp đón du khách tại Thế vận hội, kéo dài đến ngày 12 tháng Tám.



Giáo khu Thánh Francis Assisi, tọa lạc cách mặt nước sông về phía đông Olympic Park, hai lối vào bên trong đã được dựng lên và hai màn hình truyền hình cũng nằm trong bãi đỗ xe của nhà thờ để được trình bày truyền hình để nhà thờ sống. Nhà thờ món ăn thức uống dùng để giải lao miễn phí được phục vụ từ 10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày.

“Đó là dây phòng tiếp khách rất ngườu nhiên,” Frank van Velzen, trưởng lý công tác Công Giáo cho Thủ ván hái nói.

“Chúng tôi có nhòng bàn quán vát, cáu lông và nhòng trò chơi dành cho thanh thiáu niên, bên cánh cũng có khu ván cáu nguyán dành cho nhòng ngườu i tránh sán ào.”

Ná lác hiáu khách này không chỉ cung cấp sá thoái mái tinh thán mà còn táo cho nhòng giáo hái hiáu biát tát hán và cáng đáng Luân Đôn ráng rãi hán.

Fr, Michael Dunne, chánh xá Đác Má Đáng Trinh và xá Catherine cáa Sienna, cũng điáu khián mát trung tâm đón khách.

“Chúng tôi rất láy làm khích lá và muán chia sá đác tin,” Dunne nói.

“Đó là điáu quan trọng mà chúng ta làm cháng cho Đác Ki-tô á giáa chúng ta. Đây là viác làm chia sá đác tin trên mát qui mô các đái.”

Dân xá và nhòng thanh niên chí nguyán có ká hoách đáng bên ngoài nhà thờ, biáu du khách nhòng chai nác và dâng nhòng ngườu nán mái há vào nhà thờ. Khu ván cáa giáo xá vái 48 loài hoa háng và mát táng đài Má Maria tráng lá sá đác má cáa đá cáu nguyán.

Trung tâm đón tiếp du khách cáa giáo xá Notre Dame de France cách biát Công tráng Leicester á trung tâm khu giái trí West End, thá trán mua sám và ăn uáng. Anne –Marie Salgo, công tác viên giáo lý cáa giáo xá nói:

“Nhà thờ Notre Dame de France là mát ác đáo bình yên và là cá hái cho nhòng ngườu i tránh xa sán ào và đá chiáu soi nhòng sá viác sâu láng trong cuác sáng.”

Từ: Jos. Tú N, NMS

Tháng 10, Thứ 8, 2012 08:13
